

# บรรณาธิการแถลง

## EDITOR'S NOTE

เนื่องจากวารสารของเราฉบับที่ 3 ต้องพิมพ์ถึงสองครั้งเพราะครั้งแรกหลังจากพิมพ์เสร็จเรียบร้อยทางโรงพิมพ์จัดส่งมาให้เราได้เพียง 500 เล่ม ก็เกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่บริเวณตลาดยอด บางลำพู โรงพิมพ์มงคลซึ่งเป็นโรงพิมพ์ที่รับจัดพิมพ์วารสารของเราอยู่ก็ถูกไฟไหม้เสียหายไปถ้ว ฉะนั้น หลังจากได้มีการซ่อมแซมโรงพิมพ์และแทนพิมพ์เพื่อใช้การได้บ้างแล้ว ทางโรงพิมพ์มงคลจึงได้จัดพิมพ์วารสารฉบับที่ 3 จำนวนที่ถูกไฟไหม้ไปชุดใช้ให้เราได้ใหม่และนี่เป็นเหตุผลสำคัญอันหนึ่งที่ทำให้วารสารฉบับที่ 4 ออกล่าช้าไปกว่ากำหนด

ในวารสารฉบับที่ 4 ซึ่งท่านกำลังถืออยู่นี้ มีเนื้อหาสาระที่ควรกล่าวอยู่หลายประการ สำหรับข้อเขียนในภาคภาษาไทยเรื่องแรกเป็นบทความของอาจารย์ปฐม มณีโรจน์ ว่าด้วย การควบคุมของประชาชนในการปกครองระดับท้องถิ่น ซึ่งตามแนวคิดของประชาธิปไตยถือว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อระบอบการเมืองแบบประชาธิปไตยอยู่มาก ในเรื่องนี้ผู้เขียนได้นำเอาหลักการตามแนวคิดของระบอบประชาธิปไตยตะวันตกมาอธิบายอย่างละเอียดพอสมควร นอกจากนี้ยังได้พยายามพรรณนาและวิเคราะห์ถึงระบบและการควบคุมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่นของไทยด้วย จึงควรจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผู้ที่สนใจและนักศึกษากำหนดรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

เรื่องถัดมาเป็นข้อเขียนของ อาจารย์ศศิญา สุวรรณะชญ ว่าด้วยทัศนคติของนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ต่อการบริหารราชการของไทย ข้อเขียนนี้ได้มาจากการสอบถามนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปริญญาโท ทางรัฐประศาสนศาสตร์ จึงนับได้ว่าเป็นรายงานผลการวิจัยเรื่องที่น่าสนใจมากเรื่องหนึ่ง ซึ่งท่านผู้อ่านไม่ควรจะผ่านข้ามไปโดยเด็ดขาด อีกเรื่องหนึ่งเป็นข้อเขียนของผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชาวง เรียงสุวรรณ ผู้ซึ่งมีประสบ

การณ์เกี่ยวข้องกับการสอนวิชาการแบบวิธีวิจัยมานาน ท่านได้เขียนเรื่อง "เทคนิคในการ สุ่มตัวอย่างเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์" ข้อเขียนนี้ย่อมจะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับ ผู้ที่สนใจในการวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดยเฉพาะนักศึกษาที่กำลังศึกษาวิชาการแบบวิธีวิจัยอยู่

สำหรับเรื่องภาษาอังกฤษในฉบับนี้เรามีอยู่ 2 เรื่อง เรื่องแรกเกี่ยวกับระบบการ บริหารงานบุคคลของประเทศอินเดีย เขียนโดย ดร. อจิต เอ็ม. บานเนอร์จี ซึ่งเป็นชาว อินเดียและปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ของสหประชาชาติประจำภาคพื้น เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันออกเฉียง อยู่ที อีคาเฟ่ กรุงเทพฯ ส่วนอีกเรื่องหนึ่งเป็น ของ ดร. โทชิโอะ ยัตสึชิโร นักมานุษยวิทยา ชาวอเมริกัน ขององค์การยูซอมประจำประ เทศไทย ดร. ยัตสึชิโร เป็นผู้ที่คุ้นเคยกับสภาพชนบทของประเทศไทยพอสมควรเพราะได้ เดินทางออกไปทำการวิจัยหลายแห่ง โดยเฉพาะในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ข้อ เขียนของ ดร. ยัตสึชิโร ในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและความต้องการของชาวบ้าน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะในแง่การจัดการรักษาความมั่นคงและปลอดภัยในหมู่บ้าน เป็นข้อเขียนที่ได้มาจากกาวิจัยสนาม ฉะนั้น จึงย่อมจะบรรจุข้อความจริงและแนว คิดเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางในการพัฒนาชนบทไว้พอสมควร จึงนับว่าเป็นเรื่องที่น่า สนใจอย่างมากทั้งสองเรื่อง

สำหรับคอลัมน์ประจำในฉบับนี้เราได้เพิ่ม คอลัมน์ "สื่อสารสั้น ๆ" (Brief Com- munications) ขึ้นมาอีกคอลัมน์หนึ่ง เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด และข้อความจริงในทางวิชาการระหว่างท่านผู้อ่านกับผู้เขียนและระหว่างนักวิชาการที่สนใจ ในปัญหาต่าง ๆ คณะบรรณาธิการชุดนี้เชื่อว่า บรรดาวิชาการทั้งหลายเหล่านี้จะเจริญงอกงาม ต่อไปได้ขึ้น การแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดและประสบการณ์ในระหว่างนักวิชาการด้วยกันย่อมมีส่วนสำคัญประการหนึ่งที่จะช่วยเสริมต่อขบวนการขยายตัวในทางวิชาการ ด้วยเหตุ นี้หากท่านผู้อ่านสนใจ หรือ ช่างใจในข้อเขียนใด ๆ ในวารสารนี้ขอได้โปรดเขียนส่งมายัง บรรณาธิการแล้วบรรณาธิการจะติดต่อกับผู้เขียนในแต่ละกรณี (หากเป็นไปได้) เพื่อให้มีการ สื่อสารในทางวิชาการกันขึ้น ดังเช่นที่ปรากฏเป็นตัวอย่างให้เห็นอยู่ในฉบับนี้แล้ว คณะ บรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คอลัมน์นี้คงจะได้รับความร่วมมือจาก ท่านผู้อ่านเพื่อส่ง เสริมบรรยากาศในทางวิชาการของบ้านเมืองเราให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

ในที่สุดก็มาถึงเรื่องสำคัญของคณะบรรณาธิการชุดนี้ที่จะแถลงต่อท่านผู้อ่าน นั่นคือ เรื่องการเปลี่ยนแปลงในคณะบรรณาธิการ กล่าวคือนับตั้งแต่ได้ตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ขึ้นแล้วภาระหน้าที่ในการจัดทำวารสาร *พัฒนบริหารศาสตร์* (รัฐประศาสนศาสตร์ เติม) ได้เปลี่ยนมาเป็นหน้าที่ของสำนักวิจัย โดยถือว่าผู้อำนวยการสำนักวิจัยเป็นบรรณาธิการใหญ่ (Editor-in-Chief) โดยตำแหน่ง ส่วนบรรณาธิการที่รับผิดชอบในเนื้อหาสาระของวารสารเรียกว่าบรรณาธิการฝ่ายวิชาการ ซึ่งจะได้พยายามผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเพื่อให้ท่านผู้มีความรู้ความสามารถอื่น ๆ ได้มีโอกาสจัดทำบ้าง บัดนี้ ศาสตราจารย์ ดร. อมร รัชชาสัทย์ ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรมของสถาบันฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สวัสดิ์ สุคนธ์รังษี ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิจัยสืบแทน จึงจะรับหน้าที่บรรณาธิการใหญ่ต่อไป ส่วนบรรณาธิการฝ่ายวิชาการก็จะได้แก่ อาจารย์บุญเย็น วอทอง ซึ่งเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศและเป็นผู้ที่ท่านที่ติดตามวารสารนี้รู้จักดีอยู่แล้ว การเปลี่ยนแปลงในคณะบรรณาธิการอื่น ๆ คงจะเกิดขึ้นบ้างตามความเหมาะสม

โดยที่คณะบรรณาธิการชุดนี้ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากบุคคลในวงวิชาการและวงการบริหารหลายฝ่าย รวมทั้งท่านผู้เขียนเรื่องต่าง ๆ ด้วย ทั้งนี้คณะบรรณาธิการใคร่ขอขอบคุณไว้ด้วยทุกท่าน นอกจากนี้คณะบรรณาธิการชุดนี้ยังรู้สึกปราบปลื้มในความกรุณาของท่านผู้สนใจทั้งหลายซึ่งได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของวารสารนี้เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงคณะบรรณาธิการแต่ก็เป็นที่เข้าใจว่า ความมุ่งหมายหรือเข็มของวารสารนี้ก็ยังคงมีอยู่เช่นเดิม คือมุ่งที่จะเสนอข้อความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการทางด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการและประสิทธิภาพในการพัฒนาให้เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ คณะบรรณาธิการชุดนี้หวังว่าท่านผู้อ่านทั้งหลายคงจะให้ความสนใจและสนับสนุนวารสาร *พัฒนบริหารศาสตร์* ต่อไปและคงจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นไปเรื่อย ๆ ตามกาลเวลาที่ผ่านไป คณะบรรณาธิการชุดนี้จึงขอถือโอกาสแสดงความขอบคุณต่อท่านสมาชิกและผู้ที่เกี่ยวข้องปรารถนาดีต่อวารสารนี้ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

บรรณาธิการฝ่ายวิชาการ